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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องภักดศีรีสงคราม  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กรรมการผูร้่วมประชุม 

1. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   ประธานฯ 
2. น.อ. อ านรรฆ  ภมรพล  แทน รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดระยอง (ท) 
3. นายวุฒิพงษ์  นฤเบศร์ไกรสีห์  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
4. พ.ต.อ. ธนิต  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
5. นายวสันต์  ปฐมพงศ์ไพบูลย์  แทน อัยการจังหวัดระยอง 
6. นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
8. นางสาววิมลภรณ์  เหล่าหัชกุลพงศ์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
9. นายสงกรานต์  แสงจันทร์  ประมงจังหวัดระยอง 
10. นายเกรียงเกณฑ์  กรณ์เกษม  แทน ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
11. นายศิริพงษ์  ดิลน์อุวรรักษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     จังหวัดระยอง 
12. นายเจนวิทย์  ปัญญาภ ู  แทน ขนส่งจังหวัดระยอง 
13. นางสาวสิวลัย  เสตะจันทน์  แทน จัดหางานจังหวัดระยอง 
14. นายพงษ์ศักดิ์  คงคารัตน์  แทน นายอ าเภอเมืองระยอง 
15. นางจุฑารัตน์  ขาวคม  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
16. นายกุมพล  ชวนชม   แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
17. นายประเวศน์  ส าหรับ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
18. นายปฐมพงษ์  พัดสอน  แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
     ชายฝั่งที่ 1 
19. นายอนุพงศ์  ผดุงนึก   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
20. น.ต.อภิชา  ปล้องอ่อน  แทน ผู้บังคับกองบังคับการกองก าลังรักษาความสงบประจ าพ้ืนที่ 
     จังหวัดระยอง 
21. ร.ต.อ. ศุภชวลิต  ปัญกาเมธ์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเพ 
22. นายพีระ  วานิชรัตน์   แทน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพ 
23. นายสุทธิ สังข์สุวรรณ ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
24. นายอุทิศ  ลิ่มสกุล   ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
25. นายกฤษนะ  ข าคง   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
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26. นายนพัิทธ์  จิตติรบ ารุง  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
27. นางวีณา  ตนทินักษ์    แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
28. นางสุวรรณา  โดตี ้   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
29. นายปริย  ตัณฑเกษม  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
30. นางสริญทิพญ  ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
31. นายสุรินทร์  สินรัตน์   ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง 
32. นายจิโรจน์ ชลสวัสดิ ์  ก านันต าบลเพ 
33. นายสุธน  สังข์สุวรรณ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลเพ 
34. นางสาวจันทร์จิรา  สังขส์ุวรรณ์ ประธานประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 เกาะเสม็ด 
35. นายพิศณุ  เขมะพรรค์   ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
36. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง   เลขานุการฯ 
37. นายประยูร  พงศ์พันธ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     หมู่เกาะเสม็ด  
38. ร.อ. รุ่งรุจ  สโรบล     แทน หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความม่ังคง  
     กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล ) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย) 
3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 14 
4. ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
5. ประธานชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า ระยอง 
6. ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
2. นายสมชาย  รุ่งเรือง  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
2. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2. นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4. นางสมถวิล  จันทรพราหมณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
6. นางปราณี เทพศรี  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
10. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ ส านักงานจังหวัดระยอง 
11. นายศรัณย์  เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระฯ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญล าดับที่ 1 ของจังหวัดระยอง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา              
เกาะเสม็ดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน อันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว และการพัฒนา
ด้านความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นตามมาด้วย
เช่นกัน ทั้งจากปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานาน และจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ เช่น ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ ปัญหา
ขยะล้นเกาะเสม็ด ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงทะเล ปัญหาความสกปรกของชายหาด ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
ของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย ฯลฯ 
 จังหวัดระยองจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดขึ้นมา  
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เกิดความร่วมมือกันและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพ่ือให้เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ รวมถึงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการกระจายรายได้ไปสู่ทุกกลุ่มอาชีพ 
 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมที่แล้วมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุม ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ด ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร 
คาดว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายฯ ได้ด าเนินการและมีความคืบหน้าแล้ว ในการนี้ จังหวัดระยองจึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นมา เพ่ือเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้ทราบ รวมทั้ง 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาต่อไป 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 
    (ฝ่ายเลขานุการ : น าเสนอ) 
 ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดระยอง ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและสรุปมติที่ประชุมฯ 
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด 
ที่ รย 0017.2/ว 2453 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 รวมถึง ได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 

 
ดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ และสรุปมติที่ประชุมฯ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เพ่ือทราบ 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุม ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหน่วยงานจะได้น าเรียนที่ประชุมฯ ดังนี้ 

 - การบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปลัด อบต.เพ : การบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้
ด าเนินการ มีดังนี้ 
 1. โครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด        งบประมาณ 1,902,000 บาท 
   2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                งบประมาณ 2,400,000 บาท
 3. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    งบประมาณ 26,600 บาท 
       4. โครงการอบรมผลิตน้ าหมักชีวภาพจากของเหลือใช้         งบประมาณ 19,350 บาท 
  ในครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณขยะและบ าบัดน้ าเสีย  
 ทั้งนี้ แต่ละโครงการมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
  1) การด าเนินการจ้างเอกชนเก็บขนขยะ/คัดแยก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   โครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,902,000 บาท มีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
   - ห้วงเวลา 1 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 
56 (2) โดยไดจ้ัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และได้ประกาศผลผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา กับบริษัท ไทยไพบูลย์ระยอง จ ากัด จ านวน 16 วัน วงเงินงบประมาณ 
84,544 บาท  
   - ห้วงเวลา 17 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 
56 (1) โดยม ี1. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดท าหนังสือเชิญชวนไปยัง
ผู้ประกอบการ 4. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา ที่ก าหนด 5. คณะกรรมการฯ 
เปิดซองข้อเสนอและด าเนินการพิจารณาผล 6. คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 7. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา          
8.การประกาศผลที่ได้รับการคัดเลือก 9. ลงนามในสัญญา กับบริษัทบริษัท ไทยไพบูลย์ระยอง จ ากัด วงเงินจ านวน 
158,500 บาท/เดือน จ านวน 11 เดือน 15 วัน วงเงินงบประมาณ 1,817,456 บาท   
  ๒) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายวัน องค์การบริหารส่วนต าบลเพ จัดจ้างเหมาบริการ
เก็บ ขน ก าจัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณ 1,900,000 บาท) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเพ่ิมการจ้างเหมาการคัดแยกและขนขยะกลับฝั่ง (อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล) 
  ๓) การบริหารจัดการขยะตกค้างสะสมบนเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด อยู่ระหว่าง
การศึกษาข้อมูลร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะและรูปแบบรายการ (TOR) ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคที่จะต้องศึกษาได้แก่ 
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   3.1) ท่าเทียบเรือขนขยะ ขึ้น – ลง  
   3.2) สภาพอากาศหากมีฝนตกปริมาณน้ าในขยะมีมากขึ้น และส่งกลิ่นเหม็นขณะขนส่ง 
ระหว่างการขนส่งต้องคลุมรถบรรทุกให้มิดชิด 
   3.3) น้ าหนักขยะที่เกิดขึ้นจริงต้องใช้การประมาณการ เป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
รายละเอียดจ้างเหมาเอกชน  
   3.4) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยตรวจสอบ 
   3.5) สภาพทางธรรมชาติพื้นที่เป็นเกาะ มีระดับน้ าขึ้น – ลง เป็นอุปสรรคในการขนส่ง 
  4) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
   4.1) ด้านการออกมาตรการจัดเก็บขยะ ก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า
เวลา 05.00 - 07.00 น. และช่วงเย็น เวลา 17.00 - 19.00 น. 
   4.2) ด้านแยกขยะต้นทาง มีกิจกรรม เช่น 
    - อบรมให้ความรู้จัดท ากลุ่มตัวอย่างขยะอินทรีย์ 
    - ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในกลุ่มต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
    - ขยะรีไซเคิลมีการคัดแยกขายในครัวเรือนในสถานประกอบการ 
    - การประกาศงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม 
    - ธนาคารขยะของโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร 
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : อยากทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในเรื่อง
การบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
 ปลัด อบต.เพ : ส าหรับในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการประชุมวางแผนและขอความชัดเจน
จากที่ประชุมอีกครั้ง อย่างเช่นปัญหาเรื่องขยะตกค้าง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดได้มอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองด าเนินการ และอีกบางส่วนมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพร่วมด าเนินการ 
รวมทั้ง ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เป็นต้น ซึ่งจะได้ก าหนดใน TOR อีกครั้ง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณาและติดตาม 
 การติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และข้อคิดเห็น ดังนี้ 

 4.1 การแก้ไขปัญหาการจัดการรายได้และผลประโยชน์ มีประเด็นพิจารณาและติดตาม ดังนี้ 
  1) ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่พักบนเกาะเสม็ด การก าหนดแนวทาง มาตรการ  
   และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
   ผู้แทนที่ท าการปกครองฯ : สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
แล้วเรื่องการแก้ไขที่พักบนเกาะเสม็ดยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากในการพิจารณาอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
โรงแรมจะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจาก
ปัญหาระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยองและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
ยังไม่สามารถตกลงร่วมกันได ้จึงอยากให้ทั้ง 2 หน่วยงานเร่งร่วมกันหาข้อตกลงโดยเร็ว 
   ผู้แทนส านักงานธนารักษ์ฯ : ปัญหาเรื่องที่พักบนเกาะเสม็ด จะแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วน 
คือ พ้ืนที่ในเขตอุทยานฯ และนอกเขตอุทยานฯ ซึ่งพ้ืนที่นอกเขตอุทยานฯ จะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง สามารถยืนค าร้องมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการได้ ส่วนในพื้นที่เขตอุทยานฯ จะมี
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ข้อก าหนดร่วมกันอุทยานฯ ด้วย ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นคือ พ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างในเขตและนอกเขตอุทยานฯ  
ซึ่งได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปที่กรมธนารักษ์และผู้ตรวจการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน 
2561 คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพ้ืนที่มาตรวจสอบข้อมูลและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งจะ
น าข้อมูลที่ได้เพ่ือน าเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินอีกครั้ง ส าหรับข้อเสนอเบื้องต้นจากคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ จะให้
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานกลางในการประชุมแก้ไขปัญหาในระดับกระทรวงและกรม  
   หัวหน้าอุทยานฯ : ที่พักบนเกาะเสม็ดมีทั้งส่วนที่ขออนุญาตถูกต้องและไม่ถูกต้อง ในส่วน
ของผู้ประกอบการจ านวน 49 ราย ที่กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) อนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุ โดยมี
กรมธนารักษ์เป็นผู้เก็บผลประโยชน์ แต่การผ่านแบบก่อสร้างจะต้องได้การอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ซ่ึงบนเกาะเสม็ดที่พักที่ขออนุญาตถูกต้องมีเพียง 2 รายคือ นิมมานรดี รีสอร์ท และเสม็ด วิลล่า รีสอร์ท 
ทีผ่่านมามีผู้ยื่นขออนุญาต แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบกรมอุทยานฯ เนื่องจากไม่อยู่ในรายชื่อผู้ประกอบการ 49 ราย
ตามที่ กบร. อนุญาต รวมทั้ง มีการโอนสิทธิ์โดยที่กรมอุทยานฯ ไม่รับทราบข้อมูลในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ ส าหรับแนวทาง
คือจังหวัดจะสามารถยืนยันหรือรับรองการโอนสิทธิ์ดังกล่าวได้หรือไม่ เพ่ือกรมอุทยานฯ จะได้มีข้อมูลยืนยัน
ดังกล่าว ส่วนนอกเหนือจาก 49 ราย ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ กบร. อนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุบนพ้ืนที่ตามพระราช-
กฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติ แต่ได้รับการให้เช่าที่ราชพัสดุจากทางธนารักษ์ฯ จึงเป็นเหตุให้เกิดการจับกุม ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ร่วมหารือกับทางธนารักษ์ฯ ด้วยแล้วถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เป็นทีย่อมรับ 
   หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ : จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสั่งการ
ให้ทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมหารือและส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานส่วนกลาง แต่ก่อนที่จะไปถึงส่วนกลางนั้น อยากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและท าความตกลงกันก่อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ส่วนกลางได้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณามอบหน่วยงานระดับจังหวัด
เพ่ือเป็นหน่วยงานประสานเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งถ้าหากไม่มีหน่วยงานใด ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ และส่งให้หน่วยงานส่วนกลาง แต่ทั้งนี้ จะต้องได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่ชัดเจนก่อนด้วย 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ควรมีการก าหนดวันประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน รวมทั้ง ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือเป็นมติที่ชัดเจน 
   นายก อบจ.ระยอง : เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหามาโดยตลอด ซึ่งต่างฝ่ายต่างยึดถือกฎหมาย
รองรับเป็นของตนเอง จึงควรเร่งหาข้อสรุปที่ชัดเจนเพ่ือจะได้หาแนวทางในการท าให้ผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด 
มีความถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ซึ่งจากมติที่ประชุมครั้งที่แล้วมาได้มอบหมายให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองด าเนินการศึกษาการยกร่างกฎหมายใหม่รูปแบบพิเศษในการแก้ไขปัญหาบน
เกาะเสม็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะด าเนินการจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในการศึกษา
ครั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ดทุกปัญหาที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุด 
   ผู้แทนผู้บังคับกองบังคับการกองก าลังรักษาความสงบฯ : ในห้วงเวลาที่ผ่านมาทาง 
มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้สั่งการให้กองบังคับการกองก าลังรักษา
ความสงบประจ าพ้ืนที่เก็บข้อมูลการจัดระเบียบทั้งหมดและสรุปส่งให้ทราบและพิจารณา ซึ่งการแก้ไขปัญหาและ
จัดระเบียบบนเกาะเสม็ดที่แล้วมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ทางผู้บังคับบัญชาจึงอยากให้มีการจัดล าดับ
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบบนเกาะเสม็ด ซึ่งมีอยู่หลายหัวข้อและหลายประเด็น ซึ่งจากที่ได้รับ
ฟังมาคาดว่าปัญหาเรื่องที่พักน่าจะมีความส าคัญที่สุด ซึ่งจะได้น าเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป 
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   นายก อบจ.ระยอง : ควรใช้ช่องทางของ EEC ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นกฎหมายที่เปิด
ช่องในการด าเนินงานได้ เช่น หากมีปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหรือพ้ืนที่เป้าหมาย ให้เสนอเรื่อง
ให้ EEC ทราบและพิจารณา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ตั้งกรอบงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ด าเนินการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ระหว่างมีการศึกษานั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลกับที่ปรึกษาด้วย 
   นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ : อยากให้คณะท างานในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 
เมื่อได้ผลการประชุมหรือข้อหารือแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษาด้วย เพ่ือจะได้มีผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   มอบหมาย :  
   1) อ าเภอเมืองระยอง ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –
หมู่เกาะเสม็ด และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ ก าหนดวันประชุมเพ่ือหารือร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
และข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพ้ืนที่บนเกาะเสม็ด รวมทั้ง เสนอเรื่องไปที่กรมธนารักษ์ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือให้เกิดการหารือร่วมกับจังหวัดระยองในการแก้ไขปัญหา 
   2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เร่งรัดด าเนินการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการแก้ไข
ปัญหาบนเกาะเสม็ด เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ดทุกปัญหาที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุด 
   3) กองบังคับการกองก าลังรักษาความสงบประจ าพ้ืนที่จังหวัดระยอง จัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาและการจัดระเบียบบนเกาะเสม็ด และรายงานผลให้มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และกองอ านวยการรักษา
ความสงบเรียบร้อย เพ่ือทราบและพิจารณาในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบต่อไป 

  2) ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างอาคารหรืออ่ืนๆ ที่ลุกล้ าพื้นที่ 
   หัวหน้าอุทยานฯ : เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีการจับกุมนางสาวพีรญา พ่ึงกุศล 
บริเวณอ่าวช่อ ได้ลุกล้ าเนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 96.5 ตารางวา และเม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้จับกุมชาวพม่า
จ านวน 4 คน บริเวณอ่าวหน้าใน เนื้อท่ี 3 งาน 80 ตาราวา เนื่องจากได้ตัดไม้ในพ้ืนที่ล้ ามาในพ้ืนที่อุทยานฯ 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้อุทยานฯ ตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   มอบหมาย : อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ด าเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 การแก้ไขปัญหาระบบน้ าประปาและการบ าบัดน้ าเสีย มีประเด็นพิจารณาและติดตาม ดังนี้ 

  1) การแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล 
   หัวหน้าอุทยานฯ : การท างานของระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียเดิมบริเวณหาดทรายแก้ว ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้มานาน ท าให้น้ าที่บ าบัดออกมาไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทางอุทยานฯ ได้มีการหารือร่วมกับ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองแล้ว ให้มีการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียระบบใหม่ โดยระบบเก่า
เป็นท่อเดียวที่รวมทั้งน้ าดีและน้ าเสีย ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบ าบัด รวมทั้ง ได้ประสานกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพในการซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศของบ่อบัดที่เสียหายแล้วด้วย ทั้งนี้ ขอให้มาซ่อมแซมโดยเร็ว เพ่ือระบบ
บ าบัดน้ าเสียจะได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
   โยธาธิการและผังเมืองฯ : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองได้ออกแบบ
ระบบการบ าบัดน้ าเสียบนเกาะเสม็ดแล้ว แบ่งเป็น 4 โซน โดยแยกท่อน้ าดีและน้ าเสีย เมื่อแล้วเสร็จจะท าให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมอีก 6 ระบบ ซึ่งระบบขนาด 500 คิว จะใช้งบประมาณแห่งละ 17 ล้านบาท และระบบ
ขนาด 1,000 คิว ใช้งบประมาณแห่งละ 27 ล้านบาท รวมทั้งหมดคาดว่าจะให้งบประมาณทั้งสิ้น 106.2 ล้านบาท 
ซึ่งขณะนี้ได้มีหนังสือไปขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับกรมอุทยานฯ แล้ว 
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   หัวหน้าอุทยานฯ : ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมขอให้มีการปรับปรุงระบบท่อด้วย 
โดยจะต้องแยกท่อน้ าดีและน้ าเสียออกจากกัน 
   ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองฯ : ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองฯ อยู่ระหว่างการออกแบบเพ่ิมเติม ซึ่งจะแยกท่อน้ าดีและน้ าเสียออกจากกัน รวมทั้ง จะแก้ไขระบบ
ท่อเดิมที่ใช้มาอย่างยาวนาน ซ่ึงขณะนี้ระบบท่อไม่ได้ระดับแล้ว ท าให้มีน้ าเสียตกค้างในท่อ คาดว่าจะออกแบบแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ส าหรับงบประมาณในการก่อสร้างทั้งระบบใหม่และระบบเดิมจะขอ
ปรึกษากับจังหวัดระยองอีกครั้ง 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : เมื่อมีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกรมอุทยานฯ มีแนวโน้มที่
จะอนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่อุทยานฯ หรือไม่ 
   หัวหน้าอุทยานฯ : การพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อสร้างขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
กรมอุทยานฯ ซึ่งไม่สามารถตอบได้ขณะนี้ว่าจะอนุญาตหรือไม่ 
   นายก อบจ.ระยอง : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการ หากโครงการ
ยังไม่ได้รับการอนุญาตในการใช้พื้นที ่ก็ไม่สามารถของบประมาณได้ 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ เสนอหนังสือแจ้งกรมอุทยานฯ ว่า
จังหวัดระยองได้เสนอเรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด แล้ว เพ่ือ
เป็นการประสานการปฏิบัติให้กรมอุทยานฯ ได้รับทราบล่วงหน้าก่อน 
   หัวหน้าอุทยานฯ : น้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วและปล่อยออกมา ควรเป็นน้ ามีคุณภาพ
สามารถปล่อยลงสู่ทะเลได้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ตรวจสอบน้ าที่ผ่านการบ าบัดนั้น พบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด ซึ่งที่ผ่านมาอุทยานฯ จึงแก้ปัญหาโดยการเอาน้ าเหล่านั้นไปรดน้ าต้นไม้หรืออ่ืน ๆ แทน 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ส าหรับน้ าเสียจากครัวเรือนบนเกาะเสม็ดที่จะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพได้มีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างความเข้าใจแล้วหรือไม่ 
   ปลัด อบต.เพ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพด าเนินโครงการรณรงค์ตรวจสอบการบ าบัด
น้ าเสียเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีโครงการเก่ียวกับถังดักไขมันเบื้องต้น
ในการบ าบัดน้ าเสีย ทั้งนี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่มีบ่อดักไขมันพร้อมอยู่แล้ว ส่วนในระดับชุมชนมีบ่อดักไขมัน
แล้วประมาณ 40% ส่วนครัวเรือนที่ยังไม่มีนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพจะเร่งรณรงค์ให้ติดตั้งโดยเร็วต่อไป 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพจะต้องเร่งรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและทุก
สถานประกอบการติดตั้งบ่อดักโดยเร็ว เพื่อจะได้สอดรับกับระบบบ าบัดน้ าเสียที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ 
ไดด้ าเนินการออกแบบ ทั้งนี้ หากมีปัญหา/อุปสรรคใด ให้แจ้งมาท่ีจังหวัดเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาต่อไป 
   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุถึงแม้จะอยู่ในเขตอุทยานฯ 
จะต้องท าหนังสือแจ้งขอใช้พื้นที่ โดยหน่วยงานผู้ครอบครองเดิมคือ อุทยานฯ ให้ความยินยอมให้ใช้ร่วม และเสนอ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอนุญาตให้ใช้ และเมื่อด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องขึ้นทะเบียนอาคาร
ราชพัสดุด้วย มิเช่นนั้นจะผิดระเบียบวิธีการงบประมาณ คือ การน างบประมาณแผ่นดินไปด าเนินการก่อสร้างบน
พ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของคนอ่ืน ดังนั้น การก่อสร้างระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียข้างต้นจะต้องด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอน
ของธนารักษ์ด้วยเช่นกัน 
   มอบหมาย :  
   1) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ด าเนินการดังนี้ 
   1.1) ด าเนินการออกแบบและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพ 
   1.2) แจ้งเรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่บนเกาะเสม็ดในการก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสียระบบใหมใ่ห้กรมอุทยานฯ ทราบ เพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติให้กรมอุทยานฯ ได้รับทราบล่วงหน้าก่อน 



  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2562      ๙ 

   2) องค์การบริหารส่วนต าบลเพ ด าเนินการดังนี้ 
    2.1) ด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศของบ่อบัดน้ าเสียระบบเดิม
ที่เสียหาย เพื่อให้ระบบบ าบัดน้ าเสียได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2) รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและทุกสถานประกอบการติดตั้งระบบบ่อดักไขมันเบื้องต้น 
เพ่ือให้สอดรับกับระบบบ าบัดน้ าเสียที่จะด าเนินการก่อสร้าง 

  2) ความคืบหน้าในการท าประชาคมเพื่อก าหนดข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย  
   รองนายกฯ อบต.เพ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพได้ด าเนินการประชุมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย และได้มีหนังสือไปยังส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองแล้ว เพ่ือหารือเก่ียวกับอัตราค่าจัดเก็บบ าบัดน้ าเสีย 
   ท้องถิ่นจังหวัดฯ : ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองได้หารือเรื่อง
ดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว สืบเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการยกร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ที่ปล่อยน้ าเสีย ว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และจะมีวิธีการด าเนินการ
อย่างไร หากมีความคืบหน้าประการใดจะได้แจ้งให้องค์การบริหารต าบลเพและที่ประชุมทราบอีกครั้ง 
   ส าหรับในเรื่องบ่อดักไขมัน ควรมีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและทุกผู้ประกอบการติดตั้ง 
รวมทั้ง บ่อบ าบัดรวมควรมีการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   มอบหมาย : ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ ด าเนินการเร่งรัด และติดตามความคืบหน้าและความชัดเจนในข้อหารือเรื่องการก าหนดข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้ง หากมีความคืบหน้าประการใดให้รายงานในที่ประชุม
ครั้งถัดไปด้วย 

  3) ความคืบหน้าโครงการวางท่อน้ าประปาไปสู่บนเกาะเสม็ด 
   ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคฯ : การด าเนินโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ าในพ้ืนที ่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งพื้นที่บนฝั่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างขอ
สงวนสิทธ์ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าด าเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ส าหรับ
การด าเนินการวางท่อเข้าไปในพ้ืนที่อุทยานฯ ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
กับกรมอุทยานฯ ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าวมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้รับผิดชอบ และก าลัง
จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือส่งให้อุทยานฯ พิจารณา 
  หัวหน้าอุทยานฯ : ทางกรมอุทยานฯ ได้แจ้งขอเอกสารประกอบเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ต้องการพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   นายก อบจ.ระยอง : การด าเนินการเรื่องประปาไปสู่เกาะเสม็ดมีหน่วยงานร่วมตกลง 
MOU จ านวน 3 หน่วยงาน คือ จังหวัดระยอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง โดยตกลงกันว่าจะร่วมกันวางท่อประปาไปสู่เกาะเสม็ด โดยผ่านเขาแหลมหญ้า ซึ่งการประปาได้จัดสรร
งบประมาณและด าเนินการวางท่อประปาและแท็งคน์้ าแล้ว ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับผิดชอบวางท่อ
จากแท็งคน์้ าที่เขาแหลมหญ้าลอดทะเลไปสู่บนเกาะเสม็ด แต่กรมอุทยานฯ มีความเห็นว่าการวางท่อน้ าไปยังแท็งค์น้ า
ของการประปากับการวางท่อลอดทะเลไปสู่เกาะเสม็ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นงานเดียวกัน ซึ่งถ้า
บนเกาะเสม็ดยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ก็จะยังไม่อนุญาตให้วางท่อบนฝั่งและวางท่อลอดใต้ทะเลได้  ซึ่งขณะนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก าลังด าเนินการจัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) 
เมื่อแล้วเสร็จจะส่งให้อุทยานฯ พิจารณาต่อไป 
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   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : การก่อสร้างแท็งค์น้ าประปาบนที่ราชพัสดุบนเกาะเสม็ด หากใช้
งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการเช่าพ้ืนที่ด้วย ซึ่งถ้าอยู่ในเขต
อุทยานฯ การเช่าพ้ืนที่จะต้องเป็นไปในกรณีพิเศษ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น จากการที่ส านักผู้ตรวจการ-
แผ่นดินได้ลงพ้ืนที่มาตรวจสอบ และได้หารือเรื่องน้ าประปาด้วยเช่นกัน โดยมีแนวทางคือ อาจจะขออนุญาตกันเขต         
พ้ืนทีต้ั่งแท็งคป์ระปาออกจากพ้ืนที่อุทยานฯ มาเป็นนอกเขตอุทยานฯ  
   หัวหน้าอุทยานฯ : การด าเนินการกันเขตพ้ืนที่ออกนอกเขตอุทยานฯ เท่ากับมีการเพิก
ถอนพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งด าเนินการได้ยากและมีหลายขั้นตอน 
   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : การด าเนินการกันเขตดังกล่าว มิได้เป็นการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฯ 
แต่เป็นไปในลักษณะด าเนินการเช่นเดียวกับที่ กบร. มาด าเนินการเมื่อที่ผ่านมา คือ เป็นการท าความตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่บนเกาะเสม็ด
ทั้งในเขตอุทยานและนอกเขตอุทยานฯ โดยเสนอขออนุญาตไปทั้งสองช่องทางพร้อมกัน คือ ไปที่ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ระยองและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดด้วย 
   รองนายกฯ อบต.เพ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพมีโครงการก่อสร้างถนนจ านวน 3 
เส้นทางในพ้ืนที่อุทยานฯ โดยอุทยานฯ ได้อนุมัติเห็นชอบให้ด าเนินการแล้ว แต่ทั้งนี้ ส านักงานธนารักษ์ฯ แจ้งว่า
จะต้องขออนุญาตธนารักษ์ด้วย ซ่ึงได้ส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงอยากสอบถามว่าจะอนุญาตเมื่อไร 
   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพได้ส่งเรื่องมายังส านักงานธนารักษ์ฯ แล้ว 
เมื่อเดือนกันยายน 2561 ซึ่งขณะนี้นายช่างรังวัดได้ลงไปส ารวจพ้ืนที่แล้วและก าลังรวบรวมข้อมูลเสนอ และคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561  
   ผู้แทนอัยการจังหวัดฯ : เกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งเดียวที่มีสถานบันเทิงอยู่ในอุทยานฯ 
ซึ่งอุทยานฯ มีความการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด หากสิ่งใดด าเนินการแล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะต้องมี
การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาหลักในตอนนี้คือ “พ้ืนที่ทับซ้อนกัน” ระหว่างธนารักษ์กับอุทยานฯ ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาคือ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาแก้ไข
ปัญหาจะต้องด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับ กบร. มีหน้าที่แก้ไขปัญหา พิจารณา และตัดสินใจว่า การก่อสร้างที่
มีอยู่แล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุทยานฯ หรือไม่ รวมทั้ง จะต้องมีการก าหนดเขตพ้ืนที่พิเศษขึ้นมา 
และมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง น้ าประปา ไฟฟ้า ถนน น้ าเสีย เป็นต้น จะต้อง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวควรเป็นหน่วยงานและคนในพื้นที่เป็นหลัก 
เนื่องจากคนในพ้ืนที่จะรู้ว่าอยากให้เกาะเสม็ดเป็นไปในทิศทางใด ดังนั้น ในพ้ืนที่ทับซ้อนดังกล่าวจึงควรก าหนดเป็น
เขตพิเศษและมีคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาในพื้นนั้น 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : แนวคิดการแก้ไขปัญหา คือ จะต้องมีการตกลงพื้นที่กันให้ชัดเจนว่าพ้ืนที่
ส่วนใดเป็นของหน่วยงานใด และห้ามก่อสร้างเพ่ิมโดยเด็ดขาด แต่ส าหรับสถานประกอบการที่มีอยู่แล้วให้
ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องให้หมด และจะต้องมีการควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวด เมื่อตรวจสอบแล้วว่า
โรงแรมใดอยู่พ้ืนที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นก็จะต้องช่วยและด าเนินการให้โรงแรมดังกล่าวขออนุญาตให้
ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการหารือร่วมกันถึงทิศทางของเกาะเสม็ด หากมองว่าควร
อนุรักษ์ ก็ต้องก าหนดแนวทางให้หยุดกิจกรรมทั้งหมด แต่หากมองว่าเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็จะต้องมีการ
หารือร่วมกันว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะใด  
   รองนายกฯ อบต.เพ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกแนวคิดทั้งหมดตามที่ผู้ร่วมประชุม
น าเสนอในรายงานการประชุม และมีหนังสือส่งรายการการประชุมไปยังกรมอุทยานฯ และกรมธนารักษ์ เพื่อให้ผู้มี
อ านาจตัดสินใจได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 
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   หัวหน้าอุทยานฯ : อยากให้ธนารักษ์ส่งมอบเล่มการขอเช่าต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ
เจ้าของให้ครบถ้วน เนื่องจากเมื่ออุทยานฯ ไปตรวจสอบแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะแจ้งว่าเล่มการขอเช่าอยู่
กับธนารักษ์ ดังนั้น จึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าพ้ืนที่ตรงนั้นมีการเช่าที่ถูกต้องหรือไม่ตามข้อมูล 49 รายที่ 
กบร. อนุญาต หรือรายใดมีการต่ออายุสัญญาการขออนุญาตแล้ว  
   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : เหตุผลในการต่ออายุสัญญาการขออนุญาตให้เช่านั้น ในปี พ.ศ. 2560 
ธนารักษ์ได้เปลี่ยนระเบียบวิธีในการคิดค านวณค่าเช่าใหม่ โดยให้ต่ออายุสัญญาได้ถึงในปี 2560 จากนั้นเมื่อ
ระเบียบใหม่มีการประกาศและบังคับใช้ ก็จะให้ต่ออายุสัญญาการเช่าพร้อม ๆ กันทุกราย ซึ่งในกรณีบนเกาะเสม็ด
จะเป็นการต่ออายุเช่าที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควร ขณะนี้ส านักงานธนารักษ์ได้พิจารณาใกล้จะครบแล้ว และส าหรับรายใดที่พิจารณาเสร็จแล้ว สามารถมา
รับเล่มการขอเช่าได้ แต่ในบางรายกรณีที่ยังพิจารณาไม่ได้ เช่น มีการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต ก็จะอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาต่อไปก่อน 
   หัวหน้าอุทยานฯ : กรณีของผู้เช่าพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นมาจ านวน 5 ราย อยากให้ธนารักษ์
ด าเนินการเร่งออกเล่มการขอเช่าให้กับผู้ประกอบการโดยเร็ว และในกรณีของพ้ืนที่สีแดงและสีเขียวที่ผู้ประกอบการ
ยังเช่าไม่ครบ อยากให้ธนารักษ์พิจารณาโดยเร็วเช่นกัน 
   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : ในกรณีของผู้เช่าเพ่ิมจ านวน 5 ราย ส านักงานธนารักษ์ฯ ได้เสนอเรื่อง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติจัดให้เช่าเรียบร้อยแล้ว ส่วนในกรณีเขตพ้ืนที่สีแดงและสีเขียว เนื่องจากท้ังสอง
หน่วยงานยังตกลงกันไม่ได้ จึงไม่สมควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ขอให้รอแนวทางการพิจารณาการแก้ไข
ปัญหาจากส านักผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ลงมาตรวจสอบแล้วก่อน จึงจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ขอให้รอแนวทางพิจารณาการแก้ไขปัญหาจากส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามที่ส านักงานธนารักษ์ฯ เสนอ เพ่ือจะได้น าแนวทางดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาต่อไป 
   มอบหมาย :  
   1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ด าเนินการ
แจ้งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในการวางท่อน้ าประปาไปสู่เกาะเสม็ดไปทั้ง 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง
และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
   3) ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง เร่งรัดและติดตามแนวทางพิจารณาการแก้ไขปัญหา
บนเกาะเสม็ดจากส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ไดม้าซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
   4) ส านักงานจังหวัดระยอง (ฝ่ายเลขานุการฯ) ส่งรายการการประชุมฯ ไปยังกรมอุทยานฯ 
และกรมธนารักษ์ เพ่ือให้หน่วยงานส่วนกลางซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

 4.3 การจัดการปัญหาขยะบนเกาะเสม็ด มีประเด็นการพิจารณาและติดตาม ดังนี้ 
  - ความคืบหน้าการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด และความ
คืบหน้าการก าหนดมาตรการควบคุมการน าขยะไปสู่เกาะเสม็ด (พลาสติก โฟม ฯลฯ) 
     ปลัด อบต.เพ : การก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นอัตรา
การจัดเก็บที่ใช้มาหลายปีแล้ว ถ้าหากมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมคือ การค านวณ
ค่าใช้จ่ายใหม่ส าหรับการขนส่งขยะ ซ่ึงจะต้องจัดประชุมประชาคมและปรับปรุงข้อบัญญัติต่อไป  
     รองฯ ธีรวัฒน์ : ถ้ายังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและขนส่งขยะ ก็ไม่สามารถไปเพ่ิม
อัตราค่าจัดเก็บใหม่ได้ ปัจจุบันพบว่ามีขยะรายวันประมาณ 8-10 ตัน และขยะตกค้างประมาณ 2 ตันต่อวัน 
ระหว่างนี้ควรมีมาตรการควบคุม เช่น ห้ามเอาขยะบนฝั่งไปบนเกาะเสม็ดเด็ดขาด และให้น าขยะเก่าที่ตกค้าง
ออกไปทิ้งบนฝั่งก่อน เป็นต้น 
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     นายก อบจ.ระยอง : ขณะนี้บนเกาะเสม็ดมีขยะเก่าที่ตกค้างเต็มแล้ว และปริมาณขยะใหม่
เพ่ิมอีกวันละ 8-10 ตัน ส าหรับในการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะ
ด าเนินการคัดแยกและขนขยะออก วันละ 10 ตัน โดยจะท าให้เหลือขยะบนเกาะเสม็ดน้อยที่สุด และเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จ จะต้องมหีน่วยงานมาบริหารจัดการต่อ เช่น การจ้าง OUTSOURCE ตัวอย่างเกาะช้าง พบว่า มีเรือเฟอร์รี่
คอยขนขยะออกจากเกาะ ส าหรับแนวคิดของเกาะเสม็ด คือ จะต้องเอาขยะอัดก้อนและใส่รถตู้ขนออกมา เพ่ือที่
ชาวบ้านจะไดไ้ม่มองว่าเป็นรถเก็บขยะ และน าลงเรือไปยังศูนย์ใหญ่ที่โรงไฟฟ้า แต่ปัญหาคือ ทางอุทยานฯ แจ้งให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองห้ามเก็บเงินค่าสะพานท่าเทียบเรือ จึงมองว่าถ้าไม่สามารถเก็บค่าสะพานท่า
เทียบเรือไดก้็จะไม่มีเงินส าหรับบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น ค่าน้ า ค่ าไฟ ค่าจ้างคน เป็นต้น  
   รองฯ ธีรวัฒน์ : จากการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่แล้วมา มีมติว่า อยากให้เกาะเสม็ด
มีท่าเทียบเรือบนเกาะช่องทางเดียว จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองหรืออุทยานฯ ด าเนินการจัดระเบียบ
การจราจรทางเรือให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เช่น หากช่วงใดมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากหรือช่วงฤดูมรสุมให้มี
การเสริมท่าเรือส ารองหรือ Floating Piers ซ่ึงทางอุทยานฯ ก็เห็นด้วยแล้ว 
   นายก อบจ.ระยอง : ส าหรับเรื่องการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด หากเมื่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับงบประมาณมาแล้ว ก็จะไดด้ าเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งยืนยันว่าการหาที่ขึ้นและ
จอดเรือ เป็นเรื่องของจังหวัดที่จะต้องพิจารณา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากต่างคนต่างยึดถือกฎหมายคนละฉบับ 
จ าเป็นจะต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาโดยยึดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน-
จังหวัดระยองได้ท าจดหมายตอบกลับอุทยานฯ ไปแล้วว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีความจ าเป็นต้องเก็บ
ค่าสะพานท่าเทียบเรือเหมือนเดิม 
    รองฯ ธีรวัฒน์ : เรื่องขยะกับสะพานท่าเทียบเรือได้พูดคุยหารือกันในหลายเวทีแล้ว 
นักท่องเทีย่วซื้อสินค้าจากบนฝั่งขึ้นไปบนเกาะเสม็ด เนื่องจากบนเกาะสินค้ามีราคาแพง เมื่อคนจีนเห็นคนไทยท าได ้
จึงท าตามคนไทยด้วย ดังนั้น จึงควรมีมาตรการปิดกั้นตั้งแต่ในส่วนนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าเทียบเรือทั้งของภาครัฐ
และเอกชนให้ไปขึ้นที่สะพานที่เดียว (อาจเป็นท่าเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) และต้องมีมาตรการ
ไม่ให้มีการเอาขยะขึ้นไปอีก แต่ทั้งนี้ จะต้องก าหนดมาตรฐานสินค้าบนเกาะเสม็ดด้วย จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะ
บนเกาะเสม็ดได ้
   นายก อบจ.ระยอง : ตามแผนเดิมคือ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ไม่ได้เก็บขยะเก่าบนเกาะเสม็ดออกมาด้วย จึงอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพด าเนินการบริหารจัดการขยะ
ตกค้างที่มีอยู่ด้วย 
   คุณสุรินทร์ สินรัตน์ : เรื่องขยะเคยมีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้ว โดยได้เสนอแนวทางไว้ในหลายมาตรการ ถ้าเป็นไปได้อยากให้คณะกรรมการชุดนี้ น าผลของการประชุม
จากชุดเดิมมาพิจารณาด้วย ซ่ึงผู้ประกอบการและชุมชนบนเกาะจะต้องร่วมมือและลดปริมาณของขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ควรจัดคณะกรรมการชุดเล็กลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการประชาคมในการรับทราบปัญหา และน าข้อมูลมารายงานให้
คณะกรรมการชุดใหญ่เพ่ือทราบและพิจารณาแก้ไขอีกครั้ง ทั้งนี้ จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าไม่มีป้ายบังคับด้าน
กฎหมายในเรื่องของขยะ การท าความสะอาด ท าให้นักท่องเที่ยวจึงไม่ทราบข้อมูลและมาตรการ 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้อุทยานฯ แจ้งมาตรการให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยทั่วกัน ว่าทาง
เกาะเสม็ดจะด าเนินมาตรการไม่ให้น าขยะขึ้นไปบนเกาะเสม็ด และจะก าหนดมาตรการขายสินค้าที่เกาะเสม็ดให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันและเหมาสม ซ่ึงจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ 
   นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ : เห็นด้วยและเป็นความคิดที่ดีในทางปฏิบัติ แต่ในทาง
ปฏิบัติต้องดูด้วยว่าในแต่ละท่าเรือจะน าบุคลากรจากที่ใดมาบริหารจัดการและด าเนินการตามมาตรการ รวมทั้ง
ราคาสินค้าที่เราจะก าหนดนั้น ต่อให้แพงกว่าแค่ 5 บาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คงมองว่าสินค้าแพงกว่า หรือ
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ร้านค้าบนเกาะเสม็ดก็เช่นกัน อาจจะตกลงราคาที่แน่นอนไม่ได้ เพราะแต่ละที่ขึ้นกับระยะทางของการขนส่งด้วย 
เพราะฉะนั้นการก าหนดราคามาตรฐานของสินค้าอาจเป็นไปได้ยาก แม้แต่ราคาสองแถวเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน 
จึงอยากทราบว่าถ้าจะต้องด าเนินการดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะใด 
   นายกสมาคมผู้ประกอบการฯ : ถ้าจะเป็นการรณรงค์เรื่องไม่ให้น าถุงพลาสติกข้ึนไปบน
เกาะเสม็ด ก็จะต้องมีการรณรงค์ทั้งหมด เช่น โครงการยุวทูตตาวิเศษ เราควรจัดตั้งกลุ่มเหล่านี้เพ่ือให้ด าเนินการ 
และขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกราย ซึ่งอุทยานฯ พร้อมที่จะท าถุงผ้าเพ่ือจะแจกให้นักท่องเที่ยว และจะอาจ
น าเสนอแต่ละท่าเรือว่า ถ้าร้านค้าต้องการจะขายสินค้าให้มีการใช้ถุงผ้า หรือถ้าใครมีผ้ามาซื้อสินค้า ก็จะได้ลดราคา
ซื้อสินค้า ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือคิดว่ามีความเป็นไปได ้
   นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ : ถ้าสามารถด าเนินการบริหารจัดการขยะได้นั้น ก็จะท า
ให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าผู้ประกอบการที่เกาะเสม็ดให้ความส าคัญกับเรื่องขยะ เมื่อมีภาพเยอะ ๆ ขึ้น ทุกคนก็จะเห็น
ถึงความรับผิดชอบและเชื่อมโยงไปสู่จุดปลายทางได้ ซึ่งจะต้องเริ่มจากผู้ประกอบการก่อนให้เห็นเป็นรูปธรรม 
   ผู้แทนส านักงานจังหวัดฯ : จากการประชุมที่แล้วมา ที่ประชุมได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร โดยส านักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการจะรับข้อสังเกตไป
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะและจะเชิญหน่วยงานจากส่วนกลางที่มีความรู้เรื่องขยะมาร่วม
บูรณาการกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
   ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ : จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะภาพรวม
ของจังหวัดระยอง แต่งตั้งโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ส าหรับเรื่องแรกที่ประชุม
ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองด าเนินการเร่งรัดการขออนุญาตการใช้สถานที่ในการก่อสร้าง
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบนเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นงบประมาณจาก EEC ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน-
จังหวัดระยองได้ท าหนังสือเร่งรัดการขออนุญาตมาที่จังหวัดแล้ว ซึ่งจะได้แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป ส าหรับ
การบริหารโครงการดังกล่าว คาดว่าจะลงนาม MOU ได้ภายในสัปดาห์หน้า และที่ประชุมได้มอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองและอ าเภอเมืองระยองไปด าเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานจังหวัดทุก 2 เดือน โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ส่วนเรื่องที่สองการก าหนดท่าเรือขึ้นลงเกาะเสม็ดส าหรับการขนส่งขยะ 
ในส่วนนี้ได้มอบหมายส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อุทยานเขาแหลมหญ้าฯ อ าเภอเมืองระยอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ และองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง ร่วมด าเนินการหารือก าหนดจุดขึ้นลงที่ชัดเจน 
ซ่ึงภายหลังจังหวัดได้ท าสรุปข้อมูลและได้ก าหนดแล้ว โดยจุดที่เหมาะสมที่สุดบนฝั่งคือ ท่าเรือสวนสน ส่วนบนเกาะ 
คือ ท่าเรือเสม็ดคุก ท่าเรือแหลมบอน และท่าเรือทับทิม ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ดในกรณีเร่งด่วน คือ 
การบริหารจัดการขยะรายวัน การบริหารขยะตกค้างสะสม และการก าจัดขยะของครัวเรือน 
   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ : อยากให้มีการรณรงค์เรื่องการลดขยะด้วยเช่นกัน 
ซึ่งทางอุทยานฯ ได้ด าเนินไปแล้วในบางส่วน จึงอยากให้มีการรณรงค์อย่างเป็นรูปธรรม อยากให้มีการก าหนด
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ง ผู้ประกอบการทุกรายก็จะต้อง
ร่วมด าเนินการด้วย 
   ผอ.ททท ส านักงานระยอง : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจบนเกาะเสม็ดร่วมกับทางอุทยานฯ 
ซ่ึงได้พบปะผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน และได้ก าหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จะมีนโยบายรณรงค์ลด
เลิกการใช้โฟมกับพลาสติก ซึ่งทางอุทยานฯ จะแจกถุงผ้าด้วย ดังนั้น ควรจะมีการประกาศภาพลักษณ์ของเกาะเสม็ด
ให้เป็น Green Island 
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    หัวหน้าอุทยานฯ : ทางอุทยานฯ ได้ด าเนินการผลิตถุงผ้าจ านวน 1 หมื่นใบ โดยจะแจก
ให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบนเกาะทั้งหมด ซึ่งได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว โดยก าหนดห้าม
ร้านค้าทุกร้านใช้ถุงพลาสติก ทุกรีสอร์ทต้องด าเนินการในเรื่องของการใช้ถุงผ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
และในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. จะมีการแพร่ภาพทางสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์ด้วย ซึ่งจะท าในนามของ
เกาะเสม็ด คนบนเกาะจะไม่แจกถุงพลาสติก และจะมีการต่อยอดกิจกรรมต่อไปเรื่อย ๆ เช่น ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม งดใช้พลาสติกหูหิ้ว และห้ามน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาบนเกาะเสม็ด 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้อุทยานฯ และ ททท.ส านักงานระยอง ประสานและด าเนินการให้มี
ป้ายรณรงคก์ิจกรรมดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย 
   มอบหมาย :  
   1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ ด าเนินการศึกษา
และก าหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมทั้ง วางแผนแนวทางการบริหารจัดการขยะในทุกประเด็น  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ด าเนินการดังนี้ 
   3.1) ก าหนดมาตรการห้ามน าขยะข้ึนไปสู่เกาะเสม็ด โดยด าเนินการขอความร่วมมือ
จากทุกท่าเทียบเรือทั้งของภาครัฐและเอกชนให้ด าเนินการด้วย 
   3.2) ศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรฐานราคาขายสินค้าบนเกาะเสม็ด เพ่ือให้เป็น
เป็นไปในอัตราเดียวกันและมีความเหมาะสม 
   4) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานระยอง ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการและข้อก าหนดไม่ให้น าขยะขึ้นไปบนเกาะเสม็ดให้แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ จะต้องให้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ภาษาด้วย 
   5) ส านักงานจังหวัดระยอง (ฝ่ายเลขานุการฯ) แต่งตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการเรื่องขยะบนเกาะเสม็ด รวมทั้ง เชิญหน่วยงานจากส่วนกลางที่มีความรู้ และ
ความสามารถเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมาร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 4.4 การจัดการด้านความปลอดภัย มีประเด็นการพิจารณาและติดตาม ดังนี้ 

  1) ความคืบหน้าในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ให้เช่าและรถยนต์โดยสารบนเกาะเสม็ด 
และความคืบหน้าในการจัดระเบียบการจราจรทางถนนบนเกาะเสม็ด 
    ผู้แทนส านักงานขนส่งจังหวัดฯ : สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานจัดระเบียบรถ
สาธารณะบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้ด าเนินการจัดระเบียบ
รถสองแถวรับจ้างบนเกาะเสม็ดให้ถูกต้อง ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดให้เจ้าของรถท าการปรับปรุง
ตัวรถและจดทะเบียนให้ถูกต้องตามประเภทการใช้งาน ซึ่งได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
การจัดระเบียบรถโดยสารสองแถวบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีสาระส าคัญให้เจ้าของรถยนต์สองแถวรับจ้างบน
เกาะเสม็ดที่ได้รับการส ารวจไว้ จ านวน 60 คัน ไปด าเนินการจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไม่ประจ าทาง (ป้ายเหลือง) 
ให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเจ้าของรถได้มาด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560 
ซ่ึงภายหลังการจดทะเบียนรถแล้ว ทีมผู้ตรวจการและนายช่างตรวจสภาพรถได้ออกตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของตัวรถแล้ว จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2561 เป็นการตรวจสภาพรถครั้งแรกภายหลังการจัด
ระเบียบ พบว่า ตัวรถมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และมีความเหมาะสมกับการใช้งานทุกคัน และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ มีแผนจะลงตรวจอีกจ านวน 2 ครั้ง 
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   รองนายก อบต.เพ : ส าหรับจุดพักผู้โดยสารบนเกาะเสม็ดได้มีโครงการเสนอบรรจุเข้า
ไปในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพแล้ว ซึ่งจะรอด าเนินการในปีต่อไป  
   หัวหน้าอุทยานฯ : อุทยานฯ และองค์การบริหารส่วนต าบลเพได้ด าเนินการก าหนดจุดพัก
ผู้โดยสารแล้ว แต่ติดปัญหาในเรื่องการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้อุทยานฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ และสมาคมผู้ประกอบการฯ 
ร่วมด าเนินการก าหนดจุดพักผู้โดยสารโดยเร็ว และให้มารายงานผลการด าเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ส าหรับในเรื่องของรถโดยสารเหมาจ้างนั้น อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับ
การตกลงราคาซึ่งกันและกันระหว่างผู้โดยสารกับเจ้าของรถ  
   ผู้แทนขนส่งจังหวัดฯ : อัตราค่าโดยสารมีตารางราคาแจ้งอยู่แล้ว แต่อาจยังมีไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร จึงให้อุทยานฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและผู้ขับรถโดยสารด้วย 
ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัญหาเรื่องการสื่อสารและภาษาระว่างผู้โดยสารกับเจ้าของรถด้วยเช่นกัน 
   หัวหน้าอุทยานฯ : จุดขึ้นรถโดยสารมีประธานคิวรถอยู่แล้ว ทั้งนี้ จะด าเนินการสั่งการ
ให้ประธานคิวรถโดยสารด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในหลายภาษาและใหก้ระจายอย่างทั่วถึง 
   นายกสมาคมผู้ประกอบการฯ : อัตราค่าโดยสารบนเกาะเสม็ดมีราคาสูงมาก ซึ่งเข้าใจว่า
หลายอย่างต้องคิดค่าข้ามฝั่งด้วย ดังนั้น อาจจะต้องใช้การชี้แจงและสร้างความเข้าใจด้วย 
   นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ : ควรมีการน ากรณีศึกษาจากเกาะอ่ืน ๆ มาปรับใช้ เช่น 
เกาะช้าง เกาะภูเก็ต เป็นต้น เพ่ือศึกษาถึงวิธีการด าเนินงานและอัตราการจัดเก็บค่าโดยสารที่เหมาะสม 
    รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้อุทยานฯ ด าเนินการประสานให้มีการติดป้ายอัตราราคาค่าโดยสาร
ทั้งตามความเป็นจริงและราคาเหมาจ่ายด้วย รวมทั้ง ให้มีป้ายแจ้งบอกหลาย ๆ ภาษาด้วยเช่นกัน 
    มอบหมาย : 
    1) ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ด าเนินการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะบนเกาะเสม็ด
อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการด าเนินงานที่ส านักงานขนส่งจังหวัดระยองได้ก าหนดไว้แล้ว 
    2) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
ด าเนินการก าหนดจุดพักและรอรถของผู้โดยสารให้มีความเหมาะสม และให้รายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
ครั้งถัดไป รวมทั้ง ประสานให้มีการติดตั้งป้ายอัตราราคาค่าโดยสารทั้งราคาตามความเป็นจริงและราคาเหมาจ่าย 
เพ่ือนักทอ่งเที่ยวจะได้ทราบข้อมูล ทั้งนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้จัดท าเป็นหลายภาษาด้วย 

  2) ความคืบหน้าในการจัดระเบียบการขนส่งทางเรือ เรือเร็ว เรือโดยสาร และท่าเรือ 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ส าหรับเรื่องเรือสปีดโบ้ทมีปัญหาในเรื่อง การวิ่งด้วยความเร็วและวิ่งเข้า
มาในบริเวณท่ีมีคนเล่นน้ า และไม่วิ่งตามเส้นทางที่ได้ก าหนดไว้ จึงขอให้อุทยานฯ ด าเนินการตรวจสอบ หากพบว่า
มีการกระท าผิดให้ด าเนินการจับคุม รวมทั้ง ให้ยกเลิกการประกอบการด้วย 
    ผู้แทนส านักงานเจ้าท่าฯ : ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคฯ ได้ด าเนินการจัดระเบียบท่าเรือ 
เรือโดยสารอยู่แล้ว และมีการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของเสื้อชูชีพ เพ่ือควบคุมให้เรือทุกล ามีมาตรฐานของเสื้อ 
ชูชีพ ทั้งนี้ หากเรือโดยสารล าใดมีผู้โดยสารไม่ใส่เสื้อชูชีพ ก็จะกันไม่ให้เรือวิ่งออก 
    มอบหมาย : 
    1) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ด าเนินการตรวจสอบการสัญจรทางเรือ 
หากพบว่ามีการกระท าผิด เช่น การวิ่งด้วยความเร็วและวิ่งเข้ามาในบริเวณที่มีคนเล่นน้ า หรือไม่วิ่งตามเส้นทางที่
ได้ก าหนดไว้ เป็นต้น ให้ด าเนินการจับคุมและยกเลิกการประกอบการ 
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    2) ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ด าเนินการจัดระเบียบท่าเรือและเรือโดยสาร 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ให้เน้นเรื่องมาตรฐานของเสื้อชูชีพ หากเรือโดยสารล าใดมีผู้โดยสารไม่ใส่            
เสื้อชูชีพ ห้ามเรือออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาด 

  3) ความคืบหน้าการก าหนดแนวทางตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวบนเกาะเสม็ดและ
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
   ผู้แทนส านักงานจัดหางานจังหวัดฯ : การเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวครั้งล่าสุดเมื่อปลาย
เดือนกันยายน 2561 และมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปรวมแรงงานต่างด้าว
ที่เป็น 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา รวมที่จดทะเบียนแล้วจ านวน 884 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีการน าเข้า
โดยถูกต้องตามกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศ จ านวน 226 คน ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 3 สัญชาติที่มีอยู่บนเกาะเสม็ด
จะมีแรงงานต่างด้าว จ านวน 1,110 คน มีสถานประกอบการที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จ านวน 96 แห่ง 
แบ่งเป็นบุคคลธรรมดามีจ านวน 85 ราย นิติบุคคล จ านวน 11 ราย ส าหรับสถานประกอบการที่ว่าจ้างกลุ่มมีเวิก 
เช่น ฝรั่งเศส จีน ฮ่องกง อังกฤษ เป็นต้น มีจ านวน 15 แห่ง เมื่อรวมคนต่างชาติที่อยู่บนเกาะเสม็ดแล้วจะมีทั้งสิ้น 
จ านวน 1,136 คน รวมสถานประกอบการ จ านวน 122 แห่ง (ทั้งคนธรรมดาและนิติบุคคล) ส าหรับกฎหมาย
ใหม่ของแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีค าสั่งให้เข้มงวดและมีการจับกุมเพ่ิมขึ้น 
หลังจากสามเดือนที่ผ่านมาที่จับกุมด าเนินคดีบางแล้ว ดังนั้น จึงอยากให้คณะกรรมการทราบข้อมูลในส่วนนี้และ
ช่วยกันสอดส่องดูแล โดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เพ่ิมเติมปี พ.ศ. 2561 ถ้าคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือนอกเหนือจากสิทธิที่ท าได้ (19 อาชีพ) 
ระบุว่าสามารถจับกุมได้โดยปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาท ซึ่งถ้าจับกุมส่งพนักงานสอบสวนจะปรับที่ 5,000 บาท 
ตามระเบียบเปรียบเทียบจับกุม แต่ถ้าเป็นนายจ้างที่รั บคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานหรือให้ท างาน
นอกเหนือจากสิทธิ ปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และถ้าท าความผิดในมาตรานี้
ครั้งที่ 2 โทษเป็นจ าคุกไมเ่กิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และห้ามคนต่างด้าวท างานอีก 3 ปี ดังนั้น จึงขอให้อุทยานฯ และผู้ประกอบการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับข้อมูลแรงงานต่างด้าวดังกล่าว รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ด้วย ซึ่งต้องแจ้งเข้างานของคนต่างด้าว
ภายใน 15 วัน ถ้าไม่แจ้งจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนายจ้างและคนต่างด้าว และต้องแจ้งออกจากงาน
ของคนต่างด้าวด้วยในทันทีที่ทราบให้รีบแจ้งภายใน 15 วัน รวมทั้งกลุ่ม MOU น าเข้าก็ต้องแจ้งภายใน 15 วันด้วย 
ซึ่งกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งขณะนี้ส านักงานจัดหางานฯ ได้ท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่แล้ว 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเข้มงวด เนื่องจากที่
ผ่านมาและในปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวพอสมควร 
   มอบหมาย : ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด และสถานีต ารวจท่องเที่ยว 5 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 1 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวโดยเข้มงวดในทุกประเด็น รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้ประกอบการได้รับทราบและน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  4) ความคืบหน้าการควบคุมจ านวนสุนัขและแมวบนเกาะเสม็ด  
   ผู้แทนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ : ส านักงานปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือ
จ่ายจากจังหวัดระยองจ านวน 700,000 บาท ด าเนินโครงการท าหมันสุนัขและแมวบนเกาะเสม็ด ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 โดยได้ท าหมันสุนัขและแมว (ทั้งมีเจ้าของ
และจรจัด) รวมทั้งสิ้นจ านวน 212 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศเมีย 83 ตัว สุนัขเพศผู้ 47 ตัว แมวเพศเมีย 58 ตัว และ
แมวเพศผู้ 24 ตัว และได้ท าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ารวมจ านวน 256 ตัว รวมทั้ง ได้ขนย้ายสุนัขจรจัดที่ท าหมันแล้ว
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ไปที่ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการด าเนินงานข้างต้น ส านักงานปศุสัตว์ฯ ได้ใช้งบประมาณ
ไปทั้งสิ้น 566,320 บาท มีเงินส่งคืนเหลือจ่าย 133,680 บาท 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : บนเกาะเสม็ดยังมีสุนัขและแมวจรจัดอีกจ านวนมาก ทั้งนี้ ขอให้
ส านักงานปศุสัตว์ฯ ด าเนินการในส่วนที่เหลือด้วยเช่นกัน เพ่ือให้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดบนเกาะเสม็ดหมดไป 
   มอบหมาย : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ด าเนินการท าหมันสุนัขและแมวในส่วนที่
เหลือบนเกาะเสม็ด รวมทั้ง ก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบนเกาะเสม็ด 

  5) การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ บนเกาะเสม็ด 
   ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ : บนเกาะเสม็ดจะต้องมีการควบคุมโรค ซึ่งโรคที่
ส าคัญคือ โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจากข้อมูลยังไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าและยังไม่มีรายงานการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ รวมทั้งโรคอ่ืนๆ เช่น โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออก โร คติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งบนเกาะเสม็ดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนค่อยดูแล ให้ความรู้กับประชาชนและมี
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก อีกส่วนหนึ่งคือ ได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้สถานประกอบการเน้นเรื่องความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลและรณรงค์การป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 
   รองฯ ธีรวัฒน์ : ให้ส านักงานสาธารณสุขฯ ดูแลเรื่องยุงลายด้วย 
   มอบหมาย : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการเน้นเรื่องความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลและรณรงค์การป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วย 

 4.5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทีเ่ข้าไปสู่เกาะเสม็ด มีประเด็นติดตามและพิจารณา ดังนี้ 

   หัวหน้าอุทยานฯ : จากการจัดเก็บสถิติของอุทยานในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีนักท่องเที่ยว
เป็นชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะรวมทุกเกาะ ส าหรับข้อมูลรายได้และจ านวนนัก
นักท่องเที่ยวเฉพาะเกาะเสม็ดจะน ามารายงานในที่ประชุมอีกครั้งถัดไป รายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

 สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 แยกเป็นชาวไทย 500,183 คน ชาวต่างชาติ 752,744 คน รวมทั้งสิ้น 1,252,924 คน 

 

 

 



  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2562      ๑๘ 

สถิติเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด 
เดือน ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ตุลาคม 1,232,540 4,824,460 11,424,900 

พฤศจิกายน 1,214,670 5,552,255 13,197,550 
ธันวาคม 1,837,910 8,801,745 15,306,650 
มกราคม 2,189,480 10,480,750 16,994,760 

กุมภาพันธ ์ 2,564,090 11,004,690 20,226,260 
มีนาคม 2,344,820 10,611,430 17,337,650 
เมษายน 2,325,000 10,942,760 15,996,310 

พฤษภาคม 2,358,540 10,018,640 13,168,420 
มิถุนายน 1,491,770 9,220,010 12,956,280 
กรกฎาคม 1,795,840 12,545,370 13,173,060 
สิงหาคม 1,856,440 13,773,930 12,758,440 
กันยายน 1,955,420 9,911,460 9,443,630 

รวม 23,166,520 117,687,500 171,983,910 
  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืนๆ 
  รองฯ ธีรวัฒน์ : เพ่ือให้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอให้
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ไปด าเนินการโดยเร็วที่สุด และน าข้อมูลมารายงานให้ที่ประชุมทราบและ
พิจารณาในครั้งถัดไป รวมทั้ง หากหน่วยงานมีปัญหาหรืออุปสรรคใดในการด าเนินงาน ขอให้แจ้งมาที่จังหวัดเพ่ือ
จะได้หาวิธีด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

 เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 
 

 
ลงชื่อ     ศรัณย์  เพชรพันธ์   ผู้บันทึกฯ  
         (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

ลงชื่อ    จีรวัสส ์เปรมดิษฐ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
       (นายจีรวสัส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 

 


